



ประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ตามที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เทศบาลนครบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

วัน/เวลา	สถานที่สอบ	หลักสูตร	หมายเหตุ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ณ ห้องประชุมเทศบาลนครบุรีรัมย์ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์	- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การแต่งกายสำหรับผู้เข้าสอบ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ โดยให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อเข้าสอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที และหากหลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบและจะถือว่าผู้เข้าสอบนั้นสละสิทธิ์การเข้าสอบ

๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน แสดงตัวเพื่อเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรอื่นมาแสดง หากใช้บัตรอื่นมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ เช่น ปากกา และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ กระเป๋า อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณ เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ และระหว่างการสอบหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ

๕. หลังจากเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ และให้เจ้าหน้าที่คุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็น เป็นรายกรณีและให้ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอย่างใกล้ชิด

๖. ให้ผู้เข้าสอบ อยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาในการทำข้อสอบ โดยไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ

๗. เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบส่งกระดาษคำตอบ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จึงสามารถออกจากห้องสอบได้ ผู้ฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับการตรวจคะแนนในการสอบนั้น

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อตามที่คุณสมัครได้รับรองตนเอง ดังนั้นหากในภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่ต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)

นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาล
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขที่สอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุรียาภรณ์ จัตกุล	๐๐๑	
๒	นางสาวนุชจรี แอะรัมย์	๐๐๒	
๓	นายสรารุช แก้วกันเนตร์	๐๐๓	
๔	นายพงศกร แก้วสุพรรณ	๐๐๔	
๕	ว่าที่ร้อยตรีภุชญา ปะนะ	๐๐๕	
๖	นายอาคม บนสูงเนิน	๐๐๖	
๗	นางสาวพรรณพนัช บัวนิล	๐๐๗	
๘	นางสาวศศิประภา สุนสมบูรณ์	๐๐๘	
๙	นายธำมภ์ อนุวัฒน์	๐๐๙	
๑๐	นายปฏิวัติ ฤทธิธำพรหม	๐๑๐	



(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)
นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์